



ข่าวรามคำแหง

Ramkhamhaeng University Newsletter

เป็นสื่อกลาง ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

รู้จักอักษร ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน ลั่นเองคุณชาติ

ฉบับพิเศษ
"การศึกษาาระบบใหม่"
23 มกราคม 2531



มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดงาน "รามคำแหง : การศึกษาระบบใหม่" โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชรรมนูญ โสภารัตน์ อธิการบดี ม.ร. เป็นผู้สนทนา ร่วมกับนายดิลก ทองวัฒนา และนางสาวปานเลขา วานม่วง ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2531 นี้

รามคำแหงปฏิรูประบบการศึกษาใหม่ เปิดสอนภาคฤดูร้อน 1 และภาคฤดูร้อน 2

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานพบสื่อมวลชน ในหัวข้อเรื่อง "รามคำแหง : การศึกษาระบบใหม่" เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2531 เวลา 18.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ.

การจัดงานครั้งนี้ เป็นการพบปะสังสรรค์ประจำปีกับสื่อมวลชน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขอบคุณสื่อมวลชน ที่ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยดีตลอดมา และเพื่อเผยแพร่แนวนโยบายการดำเนินงานที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัย

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ชรรมนูญ โสภารัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้สนทนาเรื่อง "รามคำแหง : การศึกษาระบบใหม่" โดยมีประเด็นของมหาวิทยาลัย คือ คุณดิลก ทองวัฒนา และคุณปานเลขา วานม่วง เป็นพิธีกร และมี "นันทน์ธนา" เป็นพิธีกร กิตติมศักดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ชี้แจงว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดระบบการศึกษาใหม่ คือ ในแต่ละปีการศึกษา จะจัดให้มีการเรียนการสอน 2 ภาคปกติ และ 2 ภาคฤดูร้อน (ภาคฤดูร้อน 1 และภาคฤดูร้อน 2) ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน/2530 ในเดือนเมษายน 2531 นักศึกษาจะมีโอกาสในการศึกษามากขึ้น โดยจะมีสิทธิลงทะเบียนได้ภาคฤดูร้อนละ 12 หน่วยกิต ซึ่งจะลงทะเบียนภาคเดียวหรือสองภาคก็ได้ ตามความสะดวกของนักศึกษา

ผมเชื่อมั่นว่า การเปลี่ยนระบบการศึกษานี้ เป็นมิติใหม่ในวงการการศึกษาของไทย ที่จะทำให้การจัดการศึกษาระบบอุดมศึกษา มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมหาวิทยาลัยมั่นใจว่าจะรักษามาตรฐานการศึกษา และคุณภาพทางการศึกษาไว้ได้" อธิการบดี ม.ร. กล่าว

สำหรับโครงการปริญญาโทนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีความพร้อมและศักยภาพที่จะเปิดสอนชั้นปริญญาโทได้ ตามเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัย โดยพร้อมจะเปิดสอนปริญญาโทในเดือนมิถุนายน 2531 ขณะนี้ รรพเพียงทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติขั้นสุดท้ายเท่านั้น สำหรับสาขาที่จะเปิดสอน คือ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และประเพณีทางการศึกษา ภูมิศาสตร์ เคมีประยุกต์ และบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีโครงการเปิดสอนปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ และอีกหลายสาขาในคณะมนุษยศาสตร์ ตลอดจนโครงการปริญญาเอกแยก (SpM Ph.D) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอาร์ทเบอร์ตันในประเทศอังกฤษด้วย

ศาสตราจารย์ ดร. ชรรมนูญ โสภารัตน์ กล่าวในตอนท้ายว่า รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่มีนักศึกษาจำนวนมาก เกือบ 400,000 คน ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาส่วนใหญ่ ในปี 2531 นี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะเปิดศูนย์บริการวิชาการทั่วประเทศ 72 ศูนย์ ในทุกจังหวัด ณ โรงเรียนประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคทางวิชาการ ตลอดจนเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา โดยให้บริการข่าวสารและวิชาการ ซึ่งเมื่อรวมกับศูนย์บริการวิชาการในส่วนภูมิภาคที่มีอยู่ในปัจจุบัน 9 แห่งแล้ว มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมีศูนย์บริการวิชาการทั่วประเทศ จำนวน 81 แห่ง

อนึ่ง การจัดงานพบสื่อมวลชนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก สื่อมวลชนทุกสาขา มาร่วมในจำนวน 100 คน มหาวิทยาลัยขอขอบคุณ โอกาสนี้ด้วย



รามคำแหง : การศึกษาระบบใหม่

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2531

ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม A โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว



บรรยากาศระหว่างการประชุมของอธิการบดี



ลงทะเบียน



อ.เชรณัฐวิชัย จิตพนธวี นก. ผู้ช่วยอธิการบดี



นก. ขว. และ ศษ. นก. กำลังสนทนากันที่คาราวีวี คิลก ทอววัฒนา



อธิการบดีกำลังชี้แจงนโยบายการศึกษาพระระบบใหม่กับผู้สื่อข่าว



นก. ขว.



อธิการบดีกับหัวหน้าฝ่ายค้ำจุน ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายค้ำจุนและช่างพิมพ์



นิตยสารร่วมเชิญให้งานไม่ก็อนศหา





พิธีเปิดตัวร่วมสนทนากับอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร. ชรินทร์ โสภรัตน์ คุณปกรณ์ วัฒนวงษ์ และคุณคึกฤทธิ์ ทอวณิช



โต๊ะอาหาร



ถ่ายภาพร่วมกับคณา



วิจักขณ์ กังถึงประธานอธิการบดี ม.ร.



ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับคณา และผู้เข้าร่วมรายการ



ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์



นักข่าว ช. กังถึงสำนักข่าว ม.ร. หนังสือพิมพ์พิมพ์ชนก รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการและโครงการพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร. ชรินทร์ โสภรัตน์ และคณาจารย์บัณฑิตศึกษา อังกานันท์ และกลุ่มผู้สื่อข่าว



บรรดาอาหารว่างรับประทานของคณาจารย์ผู้เข้าร่วมรายการ

